

๓๒) สำนักงานเขตธนบุรี

ชื่อชุดข้อมูลมาตรฐานกลางกทม.	ชื่อชุดข้อมูลสำคัญที่เสนอ	รายละเอียด	คะแนน	อื่นๆ
๑ ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ใช้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร, หน่วยงานต่างๆ, ประชาชนทั่วไป	๙๖.๐	CSV, ข้อมูลสาธารณะ
๒ ข้อมูลค่าธรรมเนียมนิยม	รายงานสรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ประเภทใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง จำนวนรายใหม่ จำนวนต่ออายุ/ชำระ ค่าธรรมเนียม จำนวนรายขอยกเลิก	๙๕.๐	XML, ข้อมูลส่วนบุคคล
๓ ข้อมูลร้องเรียน	เรื่องร้องทุกข์เขตธนบุรี	ตารางสรุปข้อมูลผู้ร้องทุกข์ของเขตธนบุรี โดยรับเรื่องผ่านระบบ ๑๕๕๕ อีคิว คลายทุกข์ และคำร้องของสำนักงานเขตธนบุรี	๙๑.๐	CSV, ข้อมูลสาธารณะ
๔ ข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของเขตธนบุรี	จัดเก็บข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แยกรายฝ่าย	๘๕.๐	CSV, ข้อมูลสาธารณะ
๕ ข้อมูลการให้บริการตามพรบ. ควบคุมอาคาร	ข้อมูลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	ข้อมูลการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานควบคุมอาคาร มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลจากการให้บริการประชาชนในแต่ละเดือนของฝ่ายโยธา	๗๙.๐	Database, ข้อมูลสาธารณะ
๖ สถิติผู้ใช้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ข้อมูลค่าธรรมเนียม	CPL๐๐๐๑	ผลการปฏิบัติงานการให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	๗๗.๕	XLS, ข้อมูลสาธารณะ
๗ ข้อมูลผู้เสียภาษี	จำนวนของผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ข้อมูลจำนวนของผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามรายแขวง	๖๗.๐	Database, ข้อมูลสาธารณะ
๘ ข้อมูลวินรถจักรยานยนต์	ข้อมูลผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในพื้นที่เขตธนบุรีในพื้นที่เขตธนบุรี	ข้อมูลผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะในพื้นที่เขตธนบุรี ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ขับขี่ข้อมูลรถจักรยานยนต์ ข้อมูลวินที่ขับขี่ สถานที่ตั้งวิน	๕๙.๐	XLS, ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อชุดข้อมูลมาตรฐานกลางกทม.	ชื่อชุดข้อมูลสำคัญสำรอง	รายละเอียด	คะแนน	อื่นๆ
๙ ข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	การเก็บข้อมูลการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและ ตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน	๑.จัดเตรียมเอกสารการขออนุญาตให้มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ๒.ออกเลขรหัสประจำบ้านและกำหนดเลขหมายประจำบ้าน ตามการลงจุดตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ที่ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการแล้ว ๓.ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ และนำเสนอผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน	๙๕.๕	Database, ข้อมูลส่วนบุคคล
๑๐ ข้อมูลสถานศึกษา	ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด	-	๖๐.๐	XLS, ข้อมูลสาธารณะ

ชื่อนวัตกรรม : นวัตกรรมฐานข้อมูล สำนักงานเขตธนบุรี

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ฯ : เห็นชอบ ๑๑ ชุดข้อมูล โดยดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ปรับชื่อชุดข้อมูลสำคัญที่เสนอให้สอดคล้องกับชื่อชุดข้อมูลมาตรฐานกลางกทม.

๒. ชุดข้อมูลที่เสนอลำดับที่ ๖ แบ่งออกเป็น ๒ ชุดข้อมูล ได้แก่ สถิติผู้ใช้บริการขนถ่าย

สิ่งปฏิกูล และข้อมูลค่าธรรมเนียม